



タガログ語

Enero. Pebrero 2025

Balita Sa Konan



Nihonggo Kaiwa Club

- Petsa : Enero 7th , 21st Pebrero 4th , 18th
Marso 4th 18th Tuwing Martes
10:00~11:30
- Halaga: 1 Beses 100yen
- Limitado: 8 Katao
- Patala: Pumunta o tumawag,o mag email

Gusto ko malaman ang mga pang-araw-araw na wika.



★Report★International Exchange by Handicraft/ Chinese

Gumawa kami ng kwentas na gawa sa Tombotama. Ang guro ay mabait na ipinaliwanag kung paano gumawa sa sariling paraan na maganda.



* Sa ginta ay may beads na galas

★Report★Bogo Cafe Halina sa Halloween

Maglaro kami ng hulaan laro. Nagsaya din kami sa meyenda at kumain kahit nakasout ng ibat-ibang anyo. Ito ay isang maganda lugar para magpalitan ng kultura ng ibat-ibang Dayuhan at mga Hapones.



★Report★Thailand na pagkain Nagsaya.

Sa unag pagkakataon gumamit ng mga rekado at mga sangkap ng pagkain na mula sa Thailand Lahat ay nagulat sa mga pangalan ng wikang Thailand ng ito ay bigkasin Subalit napakasarap na Thailand na pagkain.

Mahalagang Inpormasyon④④ kaalaman sa “Revolving Payment”

Sa mga credit cards na gumagamit ay kailangan na mag-ingat sa pagpapayad.

Revolving payment ay ang pagbabayd ng hulugan bayad sa bawat buwan. Kung namili ka ng mahal na halaga ay maari mong bayaran ng ilang bigay ito na maaring tumagal ng mahabang panahon .

Subalit ang bayarin ay maaring tumagal at humaba at minsan ay mahirap intindihin. at ang patakaran ng banko . At isa pa malaki ang interest kapag hulugan .

Kinakailangan ng mayroon kaalaman sa paggamit ng revolving payment na paraan

Alamin kung paano ito gamitin ang mga detalye na malinaw





Nagtanong kami sa mga tagapagsalin ng wiki.



Ano ang magandang bagay sa Lounge

Ako any isa sam ga tagapagsalin ng wika sa Tagalog.

Para sa akin maraming magandang bagay ang lounge sa mga Dayuhan na naninirahan sa Japan. Marami maiitulong sa pamumuhay sa pang-araw-araw.



Sa pag-aaralng Nihonggo malaki ba ang maitutulong?

Oo marami kang malalaman at matutunan sa pag-aaral mo sa Lounge.



Mayroon bang pakinabang ang natutunan?

Maraming pakinabang ang pag-aaral, at magiging isa ito mahalaga sa pang-araw Arawak pamumuhay. Lalo na kung Ikawa at baguhan na naninirahan sa Japan.



Anong bagay ang mayroong mabuti sa Yokohama ?

Maraming mabuting bagay ang mayroon sa Yokohama ,halimbawa kagaya ng lounge na mayroon tagapagsalin ng wika sa kung kinakailangan.



May mga araw na tagapagsalin sa wikang Tagalog tingnan ang homepage Kung

